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जळगाव द. ४ ( ितिनधी) डीपीडीसी या िनधीतून सावजिनक ठकाणी उभे राहणारे क प समाजासाठी फायदेशीर ठरणारे 
असून िव ापीठासार या िश णा या मं दरात सौर उजा क प उभारणीसाठी हातभार लागत अस याचा खूप मोठा आनंद 
आहे. भिव यातही िव ापीठा या िविवध िवकास ांवर कायम सहकाय राहील अशी वाही पाणी पुरवठा व व छता मं ी 
तथा जळगाव िज ाचे पालकमं ी गुलाबराव पाटील यांनी दली.  

कविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठात डीपीडीसी या िनधीतून पारेषण संल  सौर उजा क प 
उभार यात येत असून शिनवार द.४ जून रोजी गुलाबराव पाटील यां या ह ते क प उभारणीस ारंभ झाला. यावेळी  
अिधसभा सभागृहात झाले या काय मात ी. पाटील बोलत होते. अ य थानी कुलगु  ा. ही.एल. माहे री होते. यावेळी 
मंचावर   भारी -कुलगु  ा. एस.टी. इंगळे,  उपिज हािधकारी रव  भारदे, भारी कुलसिचव ा. कशोर पवार उपि थत 
होते.  

ी. गुलाबराव पाटील हणाले क , डीपीडीसीचा िनधी स कारणी लागावा अशी माझी आिण िज हािधकारी यांची 
कायम इ छा रािहली आहे. िस हील हॉ पीटल आिण िव ापीठ या दोन सं था म ये सौर उजा क प उभार याचे काम हाती 
घे यात आले. िव ापीठािवषयी आ था असून गु जनांचा सहवास लाभले या या िश णा या मं दरात हा क प उभा राहत 
आहे. याचा मोठा आनंद आहे. िज ात राजकारणा या पिलकडे जावून समाजािभमुख काम कर याचे आपले य  असतात. 
िव ापीठा या सब टेशनची मता दु पट झा यानंतर याच मतेचा आणखी एक सौर उजा क प डीपीडीसी मधून  मंजूर 
केला जाईल असे आ ासन यावेळी पालकमं यांनी दले. िव ापीठाचे दोन वसितगृहांचे शासन दरबारी असलेले ताव 
लवकरच माग  लाव यासाठी पूणपणे य  कर याचे आ ासनही यांनी दले. 

अ य ीय भाषणात कुलगु  ा. ही.एल. माहे री यांनी पालकमं ी आिण िज हािधकारी यांनी या क पासाठी 
सहकाय के याब ल आभार मानतांना या क पामुळे एक तृतीयांश िवजेची बचत होणार अस याचे सांिगतले. डीपीडीसीमधून 
िव ापीठाला दहा हायमा क लँप ावे अशीही मागणी यांनी केली. रा यशासन, िव ापीठाची सव ािधकरणे एक  येवून 
िव ापीठाला िवकासा या मागावर ने यासाठी कटीब द अस याची वाही कुलगु ंनी दली.  

ा. कशोर पवार यांनी ा तािवकात िव ापीठा या वाटचालीचा सिव तर आढावा घेतला. यावेळी महारा  उजा 
िवकास अिभकरणाचे व थापक अनंत अि हो ी यांचेही वागत कर यात आले. जनसंपक अिधकारी डॉ. सुनील पाटील 
यांनी काय माचे सू संचालन केले. मंचावर व थापन प रषद सद य ी. दीपक पाटील, ा. जे.बी. नाईक तसेच परी ा व 
मू यमापन मंडळाचे संचालक ा. दीपक दलाल, भारी िव  व लेखािधकारी ी. एस.आर. गोिहल उपि थत होते.  जळगाव 
िज हा िनयोजन व िवकास सिमतीने या ६५० कलोवॅट सौर उजा क पासाठी ३ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ९६० पयांचा 
िनधी दला आहे.  महारा  उजा िवकास अिभकरण (मेडा) ही या क पासाठी काया वयीन यं णा हणून काम पाहत आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ित,  
मा.संपादक/ ितिनधी,  
महोदय,  
            वरील बातमी आप या लोकि य दिैनकात िस द करावी, ही िवनंती.  

आपला िव ासू  
  

 

(डॉ.सुनील पाटील)  
                                                                                                 जनसंपक अिधकारी  

 


